

เงินเฟ้อฟิลิปปินส์ลดลงต่ำสุดในรอบ 7 เดือน

Headline Inflation Rates in the Philippines, All Items (2018=100)



Source: Philippine Statistics Authority, Retail Price Survey of Commodities for the Generation of Consumer Price Index

สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์ (PSA) รายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนในเดือนสิงหาคม เนื่องจากการชะลอตัวการเพิ่มขึ้นของค่าอาหาร

นาย Claire Dennis S. Mapa นักสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลดลงเหลือร้อยละ 3.3 ในเดือนสิงหาคม 2567 จากร้อยละ 4.4 ในเดือนกรกฎาคม 2567 และร้อยละ 5.3 ในเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ที่ร้อยละ 2.8 นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปดังกล่าวยังอยู่ในกรอบการคาดการณ์ของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral ng Pilipinas: BSP) ที่ร้อยละ 3.2 ถึง 4 ในเดือนสิงหาคม 2567 และกลับสู่กรอบเป้าหมายที่ระหว่างร้อยละ 3 - 4 สำหรับปีนี้ โดยปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงเนื่องจากการชะลอตัวการของค่าอาหารและเครื่องดื่มน้ำมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ร้อยละ 3.9 ในเดือนสิงหาคม 2567 (จากร้อยละ 6.4 ในเดือนก่อนหน้า) และการลดลงของเงินเฟ้อด้านอาหารที่ร้อยละ 4.2 (จากร้อยละ 6.7 ในเดือนก่อนหน้า)

สำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NEDA) เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารที่ลดลงมีผลมาจากการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญของเงินเฟ้อสำหรับข้าวซึ่งลดลงเหลือร้อยละ 14.7 ในเดือนสิงหาคม (จากร้อยละ 20.9 ในเดือนก่อนหน้า) นอกจากนี้ นาย Claire Dennis S. Mapa ได้เสริมว่าอัตราเงินเฟ้อสำหรับข้าวดังกล่าวเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ที่ร้อยละ 13.2 ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

ความคาดหมายเนื่องจากการลดอัตราภาษีการนำเข้าข้าว โดยราคาเฉลี่ยของข้าว 3 ชนิด ลดลงในเดือนสิงหาคม 2567 จากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะข้าวขัดสีทั่วไป (Regular milled) ลดลงเหลือ 50.66 เปโซต่อกิโลกรัม (จาก 50.90 เปโซในเดือนก่อนหน้า) สำหรับข้าวขัดสีคุณภาพดี (Well-milled) ราคาเฉลี่ยลดลงเหลือ 55.56 เปโซต่อกิโลกรัม (จาก 55.85 เปโซในเดือนก่อนหน้า) และข้าวคุณภาพพิเศษ (Special rice) ราคาเฉลี่ยลดลงเหลือ 64.08 เปโซต่อกิโลกรัม (จาก 64.42 เปโซในเดือนก่อนหน้า) นอกจากนี้ PSA หวังว่าจะได้เห็นการลดราคาของข้าวมากขึ้นในเดือนตุลาคม โดยเสริมว่าอัตราค่าขนส่งยังเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราเงินเพื่อทั่วไปลดลง โดยลดลงร้อยละ 0.2 ในเดือนสิงหาคม (จากร้อยละ 3.6 ในเดือนก่อนหน้า) ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม อัตราเงินเพื่อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งอยู่ในช่วงกรอบเป้าหมายของรัฐบาลที่ร้อยละ 2 - 4 สำหรับปีนี้

นาย Claire Dennis S. Mapa ระบุว่า มีปัจจัยบางรายการที่เพิ่มขึ้นและลดลง แต่โดยรวมแล้วอัตราเงินเพื่อเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยให้จับตาดูอัตราเงินเพื่อในเดือนกันยายนซึ่งอาจสร้างความประหลาดใจได้

นาย Michael L. Ricafort หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Rizal Commercial Banking Corp. กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่ระดับเงินเพื่อจะรักษาระดับไว้ที่ร้อยละ 3 ได้ช่วงที่เหลือของปีนี้ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นเอนเทง (Enteng) และมรสุมที่เกิดขึ้นล่าสุดอาจส่งผลต่ออัตราเงินเพื่อได้

นาย Arsenio Balisacan เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NEDA) กล่าวว่า ในขณะที่มีแรงกดดันจากอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้ปรับปรุงระบบการเตือนภัยล่วงหน้า การใช้ระบบกระจายข้อมูลในการออกคำเตือนสำหรับประตูกั้นน้ำ โดยได้การร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการเผยแพร่และกระจายข้อมูล โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 1.5 หมื่นล้านเปโซเพื่อโครงการลดความเสี่ยงดังกล่าวในปี 2567 นอกจากนี้ ยังได้มีมาตรการต่างๆ ในการรักษาระดับอัตราเงินเพื่อให้คงที่ รวมถึงการขยายโครงการ Kadiwa ng Pangulo ของกระทรวงเกษตร (Department of Agriculture: DA) ในภูมิภาควิซายัส (Visayas) และมินดาเนา (Mindanao) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินค้าการเกษตรในราคาถูกและการร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารเพื่อจัดหา ผู้เข้าร่วมโครงการ Kadiwa ng Pangulo สำหรับสินค้าจำเป็น เช่น ปลากระป๋อง น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส รวมถึงเนื้อไก่และปลา นอกจากนี้ รัฐบาลจะยังคงดำเนินมาตรการเพื่อลดแรงกดดันด้านอัตราเงินเพื่อเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางการเกษตร การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมการบริการสังคมให้มีประสิทธิภาพ โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NEDA) เสริมว่า ความพยายามเหล่านี้มีความสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับเสถียรภาพของตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวฟิลิปปินส์อีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ The Philippine Star

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

- อัตราเงินเฟ้อในฟิลิปปินส์ที่ชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคม 2567 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอัตราเงินเฟ้อฟิลิปปินส์ที่กลับเข้าสู่ช่วงเป้าหมายของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) การลดลงนี้เป็นผลมาจากการชะลอตัวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอาหารที่เป็นปัจจัยหลักในตลาด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะลดลง แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น การเกิดพายุและสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน รวมถึงราคาพลังงานที่สูงซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไป
- รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มีนโยบายผ่านภาษีศุลกากรที่ครอบคลุมฉบับใหม่สำหรับ ปี 2567-2571 (The New Comprehensive Tariff Program for 2024 – 2028) ในการลดภาษีนำเข้าข้าวลงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและลดแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะขยายการส่งออกไปยังฟิลิปปินส์เพื่อรองรับกับความต้องการที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด และควรปรับกลยุทธ์ทางการค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา
กันยายน 2567

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ